

**คำกล่าวชื่นชม ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ มหาดเพชร
ประจำปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 15
ณ มหาวิทยาลัยมหาดไทย**



ชื่อ-สกุล นายวิสุทธิ์ สิงห์ขจรวรกุล

นายวิสุทธิ์ สิงห์ขจรวรกุล สำเร็จการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 9 จากวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ได้เข้ารับราชการ และเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ ตำแหน่งสำคัญ ๆ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายวิสุทธิ์ สิงห์ขจรวรกุล มีความเชี่ยวชาญด้านการปกครอง เป็นผู้รอบรู้ในวิชาการทั้งแนวคิด ทฤษฎี และปฏิบัติ ในด้านการบริหารจัดการ เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริงในการทำงานและบริหารจัดการองค์กร ทั้งในระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ โดยยึดคุณประโยชน์ของสาธารณะเป็นที่ตั้ง ได้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการและประชาชน ในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ใช้หลักการบริหาร “อยู่อย่างมุสลิมในสังคมไทย” โดยถือว่าการปฏิบัติงานของรัฐในพื้นที่ที่ต้องเข้าถึงคน เข้าถึงศรัทธา เข้าถึงศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมทั้งสร้างสำนึกของความรักชาติ รักแผ่นดิน ให้ความสำคัญแก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการศึกษาวิเคราะห์ และให้คำแนะนำ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และจิตวิทยา ทำให้การบริหารงานราบรื่นได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ในส่วนของการมีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัยมหาดไทยนั้นมากมาย เช่น เป็นที่ปรึกษาประจำคณะรัฐศาสตร์ ผู้สนับสนุน ผลักดันโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหาดไทย เช่น โครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสันติภาพ 10 ปี สิงห์มหาด ม.มหาดไทย โครงการเสวนาสันติภาพเพื่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เกิดจากการจัดร่วมกันกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

หลังเกษียณอายุราชการ นายวิสุทธิ์ สิงห์ขจรวรกุล ได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน โดยอุทิศตนช่วยเหลือสังคมในฐานะนายกสมาคมมูลนิธิพลเอกเปรม ตินสุลานนท์ จังหวัดสงขลา มุ่งเน้นด้านการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเยาวชนตามความมุ่งมั่นของพลเอกเปรม ตินสุลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เพื่อปัมเพาะเยาวชนให้เป็นคนดีและมีคุณค่าต่อชาติบ้านเมือง และเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหาร และการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคง

นายวิสุทธิ์ สิงห์ขจรวรกุล นับเป็นนักปกครองที่มีฝีมือการบริหารงานสามารถบริหารจัดการงานต่าง ๆ โดยยึดหลักการมีจิตสาธารณะเป็นที่ตั้ง ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองอย่างจริงจัง

**นายวิสุทธิ์ สิงห์ขจรวรกุล
วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557**